

สรุปรายงานการเยือน
เนการาบรูไนดารุสซาลาม
ของคณะข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
นำโดย
นายจเร พันธุ์เปรื่อง รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

.....

นายจเร พันธุ์เปรื่อง รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้นำคณะข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พร้อมสื่อมวลชน รวม ๑๔ คน เดินทางไปเยือนเนการาบรูไนดารุสซาลาม ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖

วัตถุประสงค์การเยือน การเดินทางเยือนบรูไนครั้งนี้อยู่ภายใต้โครงการเยือนและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสภาในกลุ่มอาเซียนของรัฐสภาไทย ซึ่งได้จัดศึกษาดูงานประเทศในกลุ่มอาเซียน ๙ ประเทศ เพื่อส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างรัฐสภาไทยกับรัฐสภาประเทศสมาชิกอาเซียนในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอนาคตอันใกล้ บรูไนเป็นประเทศสมาชิกอาเซียนประเทศหนึ่งการเดินทางเยือนครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสอันดีให้ข้าราชการรัฐสภาของไทยและบรูไน ได้ทำความรู้จักและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนประสบการณ์ในประเด็นที่มีความสนใจร่วมกัน ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งกับประเทศชาติและประชาชนของประเทศทั้งสอง

กิจกรรมสำคัญระหว่างการเยือน คณะได้รับเชิญจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติบรูไนให้เข้าสังเกตการณ์การประชุมคณะกรรมการการศึกษาข้อเท็จจริงของสมัชชารัฐสภาอาเซียนว่าด้วยการปราบปรามภัยคุกคามจากยาเสพติด ครั้งที่ ๑๐(AIFOCOM) ซึ่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติบรูไนเป็นเจ้าภาพจัดขึ้น ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมริซคูน อินเทอร์เน็ตชั้นแนล บันดาร์เสรีเบกาวัน



วันพุธที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖

- เวลา ๑๙.๓๐-๑๒.๐๐ นาฬิกา คณะได้เข้ารับฟังการบรรยายสรุปและเยี่ยมชมศูนย์ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด Al-Islah ใน Kampong Kupang



- เวลา ๑๔.๓๐-๑๖.๐๐ นาฬิกา คณะได้เข้ารับฟังการบรรยายสรุป ณ กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศและการค้าแห่งบรูไน ในการนี้ Hajah Johariah Haji Abd Wahab ผู้อำนวยการกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศและการค้าแห่งบรูไน และคณะเจ้าหน้าที่ได้ให้การต้อนรับ บรรยายสรุปและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ที่สำคัญได้แก่ ความสัมพันธ์ทวิพาระหว่างประเทศไทยและบรูไน การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน



วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ นาฬิกา คณะได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ศาลฎีกา และสำนักงานศาลแขวงแห่งบรูไน โดยได้รับฟังบรรยายสรุปและเข้าพบบุคคลระดับสูง ด้านการศาลของบรูไน ดังนี้

- เข้าพบปะสนทนากับ Honorable Dato Paduka Steven Chong Wan Oon, รักษาการประธานศาลฎีกาแห่งบรูไน และรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับโครงสร้างและการดำเนินงานของศาลฎีกา จาก Pengiran Hajah Rostaina Binti Pengiran Haji Duraman เลขาธิการศาลฎีกา



- เยี่ยมชมสำนักงานศาลแขวงแห่งบรูไน ซึ่ง Haji Abdullah Soefri bin POKSM DSP Haji Abidin เลขาธิการศาลแขวงแห่งบรูไน พร้อมเจ้าหน้าที่ระดับสูงให้การต้อนรับและบรรยายสรุปแก่คณะ



นอกจากนี้ได้เยี่ยมชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของบรูไน อาทิ มัสยิด เจมอาร์ ฮัสซานัล โบเกียห์ มัสยิดสุลต่าน โอมาร์ อาลี ไชฟูดดิน หมู่บ้านน้ำกัมปัง ไอเยอร์

ในการเยือนครั้งนี้ คณะได้มีโอกาสรับฟังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของบรูไน จากนายอภิชาติ เพ็ชรรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำสถานเอกอัครราชทูตไทยที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ทั้งช่วยประสานงานและจัดอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดี

